

สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรืออธิการบดี แจ้งให้ทราบ</p>	<p>ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting ขานชื่อรายงานตัว เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้</p> <p>ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เนื่องจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ติดตามภารกิจประชุมงบประมาณกองทุนวิจัยและนวัตกรรม ปี ๒๕๖๕ ในช่วงเริ่มต้นการประชุม จึงมอบหมายให้ นายวินัย วิทยานุกูล อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมไปพลางก่อน</p> <p>อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>๑. ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันที่ชจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดี รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สรุปได้ว่า นักศึกษาพิการที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการในระดับปริญญาตรี จำนวน ๒ คน ได้แก่</p> <p>๑) นายภานุเดช อุดมธนาภิรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ ๓ คณะบริหารศาสตร์ พิจารณาทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ได้รับการสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา (แบบเหมาจ่าย) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ จำนวน ๗,๑๕๐ บาท ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ จำนวน ๗,๑๕๐ บาท รวม ๑๔,๓๐๐ บาท</p> <p>๒) นายชัยณรงค์ นางาม นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ชั้นปีที่ ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พิจารณาทางการเคลื่อนไหว ได้รับการสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา (แบบเหมาจ่าย) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ จำนวน ๘,๖๕๐ บาท ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ จำนวน ๘,๖๕๐ บาท รวม ๑๗,๓๐๐ บาท</p> <p>รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๓๑,๖๐๐ บาท</p> <p>๒. ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขชัย เจริญไวยเจตน</p> <p>มติที่ประชุม: รับทราบ</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔	มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ โดยให้แก้ไขตามที่ประชุมได้มีข้อแก้ไข	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย
๓	เรื่องสืบเนื่อง ๓.๑ การดำเนินการตามมติที่ประชุม ๓.๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ๓.๑.๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารงาน การเงิน การจัดหารายได้ จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ๓.๑.๓ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์	สรุปสาระสำคัญ : ตามที่สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน บุคคลประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารงาน การเงินการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและนิติกรได้ดำเนินการจัดทำแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารงาน การเงินการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยได้ ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เสนออธิการบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว มติที่ประชุม: รับทราบการดำเนินการ	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย
	๓.๒ การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ปรับแผนกลางปีงบประมาณ) กรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ พ่อคำ มีประเด็นคำถาม	มติที่ประชุม: ๑. ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ พ่อคำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ ไป พิจารณา ๒. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป หาก กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นคำถาม ข้อเสนอแนะ ขอให้นำเสนอวาระ การประชุมเป็นวาระเชิงนโยบาย	ฝ่ายนโยบายและ แผน
๔	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๔.๑ พิจารณาผลการประเมินผลการ ปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม	มติที่ประชุม : ๑. ที่ประชุมได้พิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และลงมติโดยลับ นับเปิดเผย โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีสิทธิลงคะแนน จำนวน ๒๙ เสียง ผลปรากฏว่า ๑) เห็นชอบให้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จำนวน ๑๒ เสียง ๒) เห็นชอบไม่ให้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จำนวน ๖ เสียง ๓) งดออกเสียง จำนวน ๑๑ เสียง จากผลการลงมติ เห็นชอบให้พ้นจากตำแหน่ง จำนวน ๑๒ เสียง ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงยังคงดำรงตำแหน่งต่อไป	ฝ่ายบริหาร

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		๒. ให้คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดทำแผนการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	
	๔.๒ พิจารณานุมัติให้ปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓	<p>มติที่ประชุม : เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๒ /๒๕๖๓ จำนวน ๓๗๐ ราย รายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑. ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๑ ราย</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน ๑ ราย <p>ทั้งนี้การสำเร็จการศึกษาให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะ ได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษาคือวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔</p> <p>๒. ระดับปริญญาตรี จำนวน ๓๖๙ ราย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก จำนวน ๑๓ ราย <p>ทั้งนี้การสำเร็จการศึกษาให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะ ได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษาคือวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๑ ราย - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน จำนวน ๔๙ ราย - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวน ๘ ราย - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ จำนวน ๒๐ ราย - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ จำนวน ๓ ราย - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน ๕ ราย - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง จำนวน ๓ ราย - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๕ ราย - หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล จำนวน ๑๐ ราย - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ จำนวน ๑๗ ราย - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (รหัส ๖๐) จำนวน ๒๗ ราย - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรเทียบโอน) (รหัส ๖๒) จำนวน ๖๒ ราย - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (รหัส ๖๐) จำนวน ๕ ราย - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรเทียบโอน) (รหัส ๖๒) จำนวน ๒๔ ราย 	ฝ่ายวิชาการ

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรเทียบโอน) (รหัส ๖๒) จำนวน ๑ ราย - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์(รหัส ๕๙)จำนวน ๑ ราย - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (รหัส ๖๐)จำนวน ๑๑ ราย - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์(หลักสูตรเทียบโอน) (รหัส ๖๒) จำนวน ๑๑ ราย - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(รหัส ๖๐) จำนวน ๗ ราย - หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการปกครอง จำนวน ๒๒ ราย - หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (ภาคพิเศษ) จำนวน ๕ ราย - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จำนวน ๑๐ ราย - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน ๑๔ ราย - หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จำนวน ๓ ราย - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว จำนวน ๗ ราย - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ จำนวน ๒ ราย - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๘ ราย - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม จำนวน ๔ ราย - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม จำนวน ๑ ราย <p>ทั้งนี้การสำเร็จการศึกษาให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔</p> <p>หมายเหตุ: รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ ๔.๒</p>	
	<p>๔.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองผลการรับนักศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๓ คณะศึกษาศาสตร์ และนวัตกรรมการศึกษา</p>	<p>มติที่ประชุม : เห็นชอบรับรองผลการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา จำนวน ๓๕๕ คน ดังนี้</p> <p>๑. ระดับปริญญาตรี จำนวน ๓๒๖ คน</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ จำนวน ๖๗ คน - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๖๒ คน - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ คน - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน ๖๕ คน - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๖๒ คน - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน ๕๒ คน <p>๒. ระดับปริญญาโท จำนวน ๒๙ คน</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน ๒๙ คน 	ฝ่ายวิชาการ

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
	๔.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้เปิดดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) คณะบริหารศาสตร์	มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) คณะบริหารศาสตร์ ทั้งนี้เปิดดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มติที่ประชุม: เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้เปิดดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มติที่ประชุม: เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้เปิดดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเครื่องกลเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มติที่ประชุม: เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเครื่องกลเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้เปิดดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๙ พิจารณาให้ความเห็นชอบการรณรงคักักศึกษาเพื่อปิดหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะศิลปศาสตร์	มติที่ประชุม: เห็นชอบการรณรงคักักศึกษาเพื่อปิดหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕	ฝ่ายวิชาการ

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๔.๑๐ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้</p> <p>๔.๑๐.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัจฉริยะ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะบริหารศาสตร์</p>	<p>มติที่ประชุม: พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัจฉริยะ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะบริหารศาสตร์ กรณีเปลี่ยนแปลง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้</p> <p>จาก อาจารย์เพ็ญสิริ ภูวรกิจ เป็น อาจารย์ชัชวาลย์ ศรีมนตรี</p> <p>จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวดี พัฒนโพธิ์ เป็น อาจารย์สกลวรรณ เชื้อภักดี</p> <p>โดยหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขนี้ ใช้กับนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓</p>	ฝ่ายวิชาการ
	<p>๔.๑๐.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะบริหารศาสตร์</p>	<p>มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะบริหารศาสตร์ กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้</p> <p>จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปภาวิ สุขมณี เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์วไลพร พลอยวิเลิศ</p> <p>จาก อาจารย์วันัญญา ทองทิพย์ เป็น อาจารย์จินตนา อ่อนลา</p> <p>โดยหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขนี้ ใช้กับนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓</p>	ฝ่ายวิชาการ
	<p>๔.๑๐.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะศิลปศาสตร์</p>	<p>มติที่ประชุม: พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะศิลปศาสตร์ โดยดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร คือ</p> <p>จาก อาจารย์ธิดิพล วิมุกตานนท์ เป็น อาจารย์สุภิญญา เรือนแก้ว</p> <p>โดยหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขนี้ ใช้กับนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓</p>	ฝ่ายวิชาการ
	<p>๔.๑๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์</p>	<p>มติที่ประชุม: เห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์</p>	คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
	<p>๔.๑๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบองค์ประกอบคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น</p>	<p>มติที่ประชุม : ๑. เห็นชอบองค์ประกอบคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ</p> <p>๒. แต่งตั้ง นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น</p> <p>๓. แต่งตั้ง พลตำรวจตรี มนต์รี จรัสพงศ์ และ ศาสตราจารย์ ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นรองประธาน คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น</p>	ฝ่ายนโยบายและแผน

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
	๔.๑๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔	มติที่ประชุม: เห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔	ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
	๔.๑๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๔	มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๔	ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
๕	เรื่องอื่น ๆ ๕.๑ รองศาสตราจารย์ศักดิ์เดช สังคพัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอวาระ ดังนี้ ๕.๑.๑ พิจารณามอบหมาย รองศาสตราจารย์สุพรรณ สุตสนธิ เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านวิชาการ แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชชัย เจริญไวยเจตน์ ๕.๑.๒ พิจารณาทบทวนโครงการจัดตั้ง “วิทยาลัยพยาบาล ” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ๕.๑.๓ พิจารณาโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น โดยใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ และโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท ในคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา คณะบริหารศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ โดยใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์	๕.๑.๑ พิจารณามอบหมาย รองศาสตราจารย์สุพรรณ สุตสนธิ เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านวิชาการ แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชชัย เจริญไวยเจตน์ มติที่ประชุม : รับทราบข้อเสนอและมอบหมายให้อธิการบดีไปพิจารณา ๕.๑.๒ พิจารณาทบทวนโครงการจัดตั้ง “วิทยาลัยพยาบาล ” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มติที่ประชุม : ๑. จากการประเมินความเป็นไปได้ในการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาล ยังมีปัญหาและอุปสรรค ในอนาคตเมื่อมีบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัยอาจนำแผนการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลมาดำเนินการอีกครั้ง ๒. มอบหมายให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา ๕.๑.๓ พิจารณาโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น โดยใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ และโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท ในคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา คณะบริหารศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ โดยใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ มติที่ประชุม : มอบหมายให้อธิการบดีไปพิจารณา	ฝ่ายบริหาร
	๕.๒ การดำเนินการประชามตพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ๑.๕ , ๑.๗	มติที่ประชุม : รับทราบการดำเนินการประชามตพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ๑.๕ , ๑.๗ กรณีมติประชามตเสี่ยงข้างมากเห็นควรให้มหาวิทยาลัยจ่ายค่าตอบแทนเต็มจำนวน	ฝ่ายบริหาร
	๕.๓ ที่ประชุมสภาคณาจารย์แห่งประเทศไทยขอความอนุเคราะห์ค่าสมาชิกรายปี	มติที่ประชุม : รับทราบ ให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการประสานงานกับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
	๕.๔ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มติที่ประชุม : รับทราบ	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย